

Người dân đồng thuận chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính mới

Ngày 20/4, đồng loạt các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tổ chức thực hiện nội dung lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Đề án sắp xếp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang và dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh. Hình thức thực hiện là trực tiếp phát phiếu lấy ý kiến theo đại diện hộ gia đình.

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, tỉnh Bắc Ninh hợp nhất với tỉnh Bắc

Giang có tên là tỉnh Bắc Ninh và trụ sở hành chính đặt tại tỉnh Bắc Giang. Tỉnh Bắc Ninh (mới) sẽ có diện tích tự nhiên 4.718,6 km², đạt tỷ lệ 94,3% so với tiêu chuẩn, dân số 3.619.433 người, đạt tỷ lệ 258,5% so với tiêu chuẩn.

Tỉnh Bắc Ninh hiện nay có 121 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 50 phường, 5 thị trấn và 66 xã). Sau khi sắp xếp, tỉnh Bắc Ninh còn tổng số 41 đơn vị hành chính cấp xã mới (phường, xã), gồm 20 phường, 21 xã. Như vậy, toàn tỉnh giảm 80 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 44 xã, 31 phường và 5 thị trấn (đạt 66,11%).

Việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Đề án sắp xếp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang và dự thảo Đề án sắp

xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh nhằm thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến cử tri và nhân dân về chủ trương, sự cần thiết và nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã của tỉnh Bắc Ninh; từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Qua đánh giá, cơ bản các cử tri và nhân dân đều bày tỏ đồng tình với Đề án sáp nhập tỉnh và xã.

Ông Đặng Đình Tuấn - khu phố Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, từ nhiều ngày nay ông được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã của tỉnh Bắc Ninh. Rất đồng tình với

chủ trương này, ông mong đây sẽ là động lực mới cho sự phát triển đất nước. Bản thân ông và gia đình hết lòng ủng hộ, đoàn kết, đồng lòng thực hiện đúng theo chủ trương của Nhà nước.

Trực tiếp kiểm tra tại điểm lấy ý kiến người dân tại khu phố Phú Mẫn, thị trấn Chờ, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao sự tích cực vào cuộc của các cấp ủy, đảng, Mặt trận Tổ quốc địa phương trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục thông tin tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp

xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri tại phường Hồ, thị xã Thuận Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đề nghị thị xã Thuận Thành, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất, qua đó, tạo động lực, không khí ủng hộ chủ trương sáp nhập Đề án cấp tỉnh, cấp xã, hình thành các đơn vị hành chính mới.

T.THƯƠNG